



สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย Billiard Sports Association of Thailand

Tel: (66-2) 369-1506

Fax: (66-2) 212-0927

e-mail: bsat@me.com

Website: www.thailandsnooker.org

รูปแบบการแข่งขัน ครั้งที่ 4 ปี 2566:

แข่งสนุกเกอร์ 6 แดง เนื่องจากในปีนี้มีทีมสมัครแข่งขันจำนวน 12 ทีม จึงแบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 3 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม แมตช์ละ 5 เฟรม (เดี่ยวนัด 1-5) ในรอบแบ่งกลุ่มต้องแข่งให้ครบ 5 เฟรม ทีมชนะได้ 1 คะแนน ทีมแพ้ 0 คะแนน เอาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบรองชนะเลิศ รอบตัดเชือก ให้ที่ 1 สาย A พบที่ 1 สาย B และที่ 1 สาย C พบที่ 1 สาย D รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบ 3 ใน 5 เฟรมเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ลงแข่งขัน:

ผู้ลงแข่งขัน ต้องเป็นนักกีฬาในสังกัดของสโมสร หรือสมาคมฯของท่าน ต้องไม่เป็นนักกีฬาที่มีอันดับต่ำกว่า 128 ของการแข่งขัน Thailand Ranking ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สโมสรสมาชิกส่งนักกีฬาในสังกัดลงแข่งขันในรายการสะสมคะแนนอาชีพของสมาคมฯ ให้มากขึ้น ต้องไม่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ และไม่เป็นผู้ที่เป็โรครที่สังกรรมังเกียรหรือโรคติดต่อร้ายแรง

กติกาการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำองค์กร:

แข่งขันชิงตำแหน่งจำนวน 3 ใน 5 เฟรม หลังพิธีเปิดการแข่งขันกับทีมที่มีกำหนดลงแข่งขันนัดแรก 1 นัด เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยไม่นับคะแนนรวมในการแข่งขันประเภททีม

กติกาการแข่งขัน:

ใช้กติกา 6 แดงสากลของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ยกเว้นผู้ตัดสินจะไม่ขานมิส ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับไม้โดน ผู้เล่นที่ได้ฟาล์วจะมี 2 ออปชั่นคือ ได้ฟรีบอล หรือให้ผู้ทำฟาล์วแทงต่อจากตำแหน่งที่ถูกยืนอยู่ แต่หากผู้ตัดสินเห็นเจตนาว่า ผู้เล่นไม่ได้พยายามแก้สนู้กๆ โดยมีเจตนาแทงกันมากกว่าแก้ ผู้ตัดสินสามารถขานมิสและให้ผู้เล่นแก้ใหม่อีกครั้งได้ เนื่องจากมีแมตช์แข่งขันในปีนี้น่ามากขึ้น และเพื่อให้การแข่งขันมีความกระชับ ในกรณีที่เหลือเพียงลูกสีจากเหลืองถึงดำ หากแต้มบนโต๊ะขาดลอยให้ถือว่าเฟรมจบลงทันที และในกรณีที่เหลือเพียงชมพู และดำ หากแต้มขาดลอยเกิน 1 สนู้กๆซึ่งเสมอ ก็ถือว่าเฟรมจบลงทันทีเช่นกัน หากเหลือไม่เกิน 1 สนู้กๆซึ่งเสมอ (19 แต้ม) ผู้เล่นสามารถพยายามวางสนู้กๆได้ไม่เกิน 3 เที้ยวแทงติดกัน หากไม่สามารถวางสนู้กๆได้ ถือว่าเฟรมจบลงด้วย

การจับฉลากแบ่งสาย:

สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย จะทำการจับฉลากแบ่งสายในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 และจะแจ้งตารางแข่งขันให้ทราบทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thailandsnooker.org และทางไลน์กลุ่มของสโมสรสมาชิกต่อไป